

Số: 397/TB-MTTQ

Đắk Nông, ngày 07 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền;
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5,
HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính thưa: Chủ tọa kỳ họp;

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Chương trình phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hôm nay tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN DÂN

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đồng hành cùng các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Cử tri và Nhân dân phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương trong năm 2022 và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của chính quyền các cấp trong tỉnh. Tình hình dịch bệnh Covid -19 được kiểm soát có hiệu quả, nền kinh tế phục hồi và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đang trên đà phục hồi và có bước tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Tỉnh đã có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là ban hành Chương trình hành động số 5924/CTr- UBND, ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 2021-2025. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện môi

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát triển nền kinh tế, xã hội của tỉnh nhanh và bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ban hành và triển khai đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; thường xuyên quan tâm việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cử tri và Nhân dân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chiến lược tiêm vắc xin cho người dân đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đưa các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống Nhân dân sớm trở lại trạng thái bình thường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn và quan tâm về một số vấn đề như: đời sống kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất còn cao và chưa ổn định; tình hình hàng giả, hàng kém chất lượng; vấn đề ô nhiễm môi trường do xả thải, khói bụi, tiếng ồn,... ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà. Chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh chưa đạt như kỳ vọng; hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số lĩnh vực gặp khó khăn, một số doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả phải giải thể. Tình hình kinh tế của tỉnh đã bước sang giai đoạn phục hồi và phát triển nhưng chưa đồng đều và thực sự bền vững. Bên cạnh đó, các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh vẫn còn tình trạng giá cả không ổn định, giá vật tư nông nghiệp nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi và giá nhân công tăng cao; dịch sốt xuất huyết tăng đột biến và diễn biến phức tạp, nguy cơ mắc bệnh luôn hiện hữu; dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh tiềm ẩn yếu tố rủi ro cao cho người chăn nuôi; việc mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; Tình trạng thiếu giáo viên, nhân lực y tế chưa được khắc phục; việc mở rộng danh mục thuốc trong khám chữa bệnh bằng BHYT giữa ngành y tế và BHXH còn nhiều bất cập, vướng mắc; việc quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị cho bệnh viện tỉnh, huyện, nhất là chất lượng khám chữa bệnh, trang thiết bị y tế, giường bệnh cho các trạm y tế các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nhất định của dịch bệnh Covid-19, sự gia tăng liên tiếp của giá cả thị trường, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ. Song, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, nơi còn nhiều khó khăn; các phong trào, cuộc vận động đã thu hút sự tham gia tích cực của người dân và đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là phong trào người dân hiến đất, công trình, cây cối, hoa màu để xây dựng nông thôn mới. Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được thể hiện rõ nét hơn, kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với cấp có thẩm quyền và các tầng lớp Nhân dân.

III. Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh của Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lượt ý kiến của cử tri và Nhân dân. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân thuộc thẩm quyền cấp huyện đã được lãnh đạo các địa phương tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như sau:

1. Về phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao. Tuy nhiên, cử tri và các tầng lớp Nhân dân đề nghị tỉnh cần tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm, để góp phần bao tiêu sản phẩm cho người dân. Vì hiện nay giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng rất cao, nên sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra không có lãi, khó tiêu thụ, thu nhập của người lao động thấp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người nông dân. Hiện nay, tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, cử tri đề

ngợi các cơ quan có thẩm quyền khi cấp phép lưu hành các sản phẩm trên tại các đại lý, cửa hàng trong tỉnh cần kiểm tra kỹ chất lượng; xây dựng trang thông tin chính thống, công khai để cung cấp thông tin đến người dân ở địa phương được biết khi mua về sử dụng.

2. Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Nhân dân phấn khởi về các chủ trương của tỉnh trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội trong thời gian qua, nhất là hạ tầng giao thông đã tạo sự kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất các công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương như: tỉnh lộ 2,3,5, 681 và các tuyến đường liên huyện, liên xã. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời có kế hoạch khảo sát, kiểm tra thực địa về tình trạng sạt lở đất do khai thác cát tại sông KRông Nô để giải quyết bồi thường theo quy định cho các hộ gia đình trên địa bàn bị thiệt hại. Có dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới một số trạm biến áp, đường dây tải điện để phục vụ người dân, nhất là vùng nông thôn.

3. Về quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Trước những diễn biến phức tạp khó lường của thiên tai, biến đổi khí hậu; cử tri đề nghị tỉnh quan tâm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo về ảnh hưởng của hạn hán trong mùa khô để có lộ trình và biện pháp đối phó nhằm ổn định lâu dài, đảm bảo cuộc sống và sản xuất cho người dân.

Cử tri và Nhân dân trong tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng quy hoạch. Cử tri của một số địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định. Chỉ đạo rà soát các quỹ đất của các nông, lâm trường sử dụng kém hiệu quả, hoặc không đúng mục đích. Kiểm tra, xử lý các vi phạm và giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai, nhất là trong công tác kiểm kê, áp giá đền bù thu hồi đất và bố trí tái định cư khi xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

4. Về Y tế, giáo dục đào tạo

Về công tác giáo dục và đào tạo: cử tri và Nhân dân mong muốn, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục; ưu tiên tuyển giáo viên từ nguồn nhân lực tại địa phương để yên tâm công tác lâu dài; hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn, hiện nay giá bộ sách giáo khoa giá cao, nhiều hộ dân gia đình khó khăn không mua được.

Cử tri mong muốn tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời hoàn tất thủ tục chế độ cho giáo viên thuộc hai đơn vị vùng miền núi của thành phố Gia Nghĩa (xã Đắc Nia và phường Quảng Thành) được truy lĩnh và được điều chỉnh phụ cấp ưu đãi vùng theo quy định tại Quyết định số 861 ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Cử tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người già để bớt khó khăn cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ nhất là các trạm y tế tuyến cơ sở.

5. Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Nhân dân đồng tình ủng hộ và khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã kiên quyết, tích cực chủ động có trọng tâm, trọng điểm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cử tri bày tỏ, những năm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương đã hoạt động rất hiệu quả và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Cử tri kỳ vọng và mong muốn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ có quyết tâm chính trị và triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tiếp tục phát huy tốt vai trò của nhân dân trong phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

6. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Cử tri rất phấn khởi, tin tưởng về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cơ bản ổn định, lực lượng công an và các ngành chức năng đã chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác nắm bắt tình hình, chủ động ngăn chặn, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm trật tự xã hội, vi phạm an toàn giao

thông, buôn bán ma túy, các vụ án xâm hại trẻ em; tăng cường tuần tra, xử lý các xe chở cát, sỏi quá khổ, quá tải trên các tuyến quốc lộ, đồng thời lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các ngã ba, ngã tư dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Trên đây là Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo quy định của pháp luật./

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- BTT, UBMTTQ tỉnh;
- Lưu VP, DC-PL



TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Nghĩa